

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

Budu Little ศิลปินสันติภาพ จากบทกวีที่ปาตานี

1 กันยายน 2556 - อ่านเรื่องราวของ “ซูลกิฟลี กาแม” หรือ Budu Little ศิลปินสันติภาพชายแดนใต้ เจ้าของเสียงเพลง 13Feb ซึ่งตอนนี้มีผลงานเพลงทั้งหมด 4 เพลง ที่เป็นเพลงภาษามลายูทั้งหมด บอกเล่าถึงความเป็นมาของการจับกีตาร์ร้องเพลงสร้างสรรค์ว่าจุดเริ่มต้นที่คนมาเป็นศิลปินนักร้อง มาจากสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ได้ฝึกเล่นกีตาร์และร้องเพลงระหว่างทำกิจกรรมนักศึกษา หลังจากออกจากมหาวิทยาลัยมีโอกาสคลุกคลีกับกิจกรรมภาคประชาสังคม จึงทำให้มีโอกาสร้องเพลงอีกครั้ง

“13Feb” เป็นบทกวีของ “อับดุลเลาะห์ วันอะหมัด” ที่ถูกรังสรรค์ขึ้น 1 วัน หลังเหตุโศกนาฏกรรมช่วงก่อนรุ่งสางของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กองกำลังติดอาวุธกลุ่มหนึ่งบุกโจมตีฐานทหารในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 16 คน หนึ่งในนั้นคือนายมะรอโซ จันทรวิดี ต่อมากวีบทนี้ถูก Budu Little นำมาแต่งแต้มด้วยเสียงดนตรี กลายเป็นบทเพลงที่คุ้นหูของคนในชายแดนใต้

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4694>

ยกฟ็อง ! หมอศิริราช คดีไฟใต้

27 สิงหาคม 2556 - ศาลฎีกายกฟ้องคดีที่นายสุกรี กาเดร์ หมอโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ตกเป็นจำเลย ซึ่งเป็นคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายสุกรี ถูกจับกุมข้อหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจับกุมได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขณะทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

คำพิพากษาศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มั่นคงพอที่จะรับฟังว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหาย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต โดยขณะที่นายสุกรีถูกจับกุม นายสุกรีกำลังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4667>

Give Peace a Chance

เปิดตัว 4 นักเขียนชายแดนใต้ ผู้ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งอิสลาม

24 สิงหาคม 2556 - ร้านหนังสือบุคคุจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือของนักเขียน 4 คน ภายใต้งานที่ชื่อว่า "หนังสือเพื่อเธอ ผู้ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งอิสลาม" โดยมีการเสวนาการเปิดตัวหนังสือของนักเขียนทั้ง 5 คน ได้แก่ มุสลีฮา มะแซ เจ้าของนามปากกาว่า "นุรีฮัน มาเลย์เซีย" ผู้เขียนหนังสือ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" อันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่พร้อมจะเผชิญกับปัญหาอันแสดงถึงความอดทนของผู้หญิง การคลี่คลายปัญหาทางใจ

จัสมิน ยามาอู เจ้าของนามปากกาว่า "เพียงฉัน" ผู้เขียนหนังสือชื่อ "ปล่อยวาง" เป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาความคิดของชีวิตของมนุษย์ทุกคนในการแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิต เป็นเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจที่ต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่า และรู้ว่าจะปล่อยวางปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร อิบรอเฮ็ม อารง เจ้าของนามปากกาว่า "บุหรง" ผู้เขียนนิยายเรื่อง "ก่อการรัก" ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นในดินแดนอาหรับ มีโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกล้าหาญ การเสียสละและมีเกร็ดทางประวัติศาสตร์ และ พูอัด ยีดาแม เจ้าของนามปากกาว่า "พูอัด ชีวิตวิทยา" ผู้เขียนหนังสือ "จุดประกายแห่งทางนำ" ที่เปิดเผยว่า เริ่มเขียนเนื่องจากได้เห็นสังคมเสื่อมสรมจึงต้องการที่จะตักเตือนด้วยการเขียนเพื่อตักเตือนเยาวชน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4671>

"ตะโละสะมิแล" แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัตตานี

31 สิงหาคม - เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ Wooden House @ Seaside บ้านไม้ริมทะเล "ตะโละสะมิแล" บ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ที่นี้มีห้องพักระยะยาว มีบริการต่างๆ และจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า และพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็น มีบ้านพักจำนวน 5 หลังเป็นบ้านไม้ ประกอบด้วย บ้านหลังใหญ่ 1 หลัง พักได้ 10-20 คน มีลานทำกิจกรรมหรือเป็นที่ประชุม และบ้านหลังเล็กอีก 4 หลัง พักได้หลังละ 2-3 คน หรือพักเป็นครอบครัว

สำหรับผู้ที่เดินทางมาพักที่บ้านพักริมทะเล Wooden House @ Seaside สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กชื่อ "บ้านไม้ริมทะเลยะหริ่ง" โดยบ้านพักริมทะเลตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนทางไปแหลมโพธิ์

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4685>

ไทยและ BRN ต้องเปิดเวทีฟังความเห็นประชาชน วงเสวนาในร้านโรตีย้าย

31 สิงหาคม 2556 - วิทย์ Media Selatan จัดวงเสวนาชาวบ้านที่ร้านโรตียายอูสมาน ในเขตเทศบาลนครยะลา เสียงจากบ้านย้าการพูดคุยสันติภาพประชาชนต้องมีส่วนร่วม เสนอแนะทั้งรัฐไทยและ BRN ต้องเปิดเวทีฟังความเห็นประชาชน รับฟังความต้องการของคนในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาคนหนึ่งกล่าวว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยและ BRN ที่ใช้แนวทางการพูดคุยสันติภาพในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ แต่การพูดคุยสันติภาพจะต้องอยู่บนพื้นฐานเจตนาที่ดีจากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจ และในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อยากให้รัฐบาลรับข้อเสนอของ BRN ด้วย อาจจะมี 2 หรือ 3 ข้อจากทั้งหมด 5 ข้อ ไม่จำเป็นต้องรับทั้งหมด เพราะหากรัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความหวังต่อการพูดคุยสันติภาพ

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4684>

พาณิชย์ดันตั้มยำกุ้งสู่ AEC หนุนสินค้าฮาลาลชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

29 สิงหาคม 2556 - นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ลงพื้นที่ จชต. ผลักดันผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลให้สามารถแนะนำสินค้าฮาลาลในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งหนุนให้มีร้านขายสินค้าหรืออาหารฮาลาลในสถานบันเทิงและสถานบันเทิงในเมือง และเสนอให้ศึกษารูปแบบร้านต้นยำไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อที่นำรูปแบบไปขยายต่อในประเทศอื่นๆ วันเดียวกัน เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีประชาชนและข้าราชการในจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับจำนวน 200 กว่าคน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4681>

มุมมองมลายูจีน-พุทธ-มุสลิมต่อกระแสความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้

24 สิงหาคม 2556 - “วิทยาลัยประชาชน” ชายแดนใต้จัดการเสวนาในประเด็น “เรื่องเล่าความขัดแย้งจากมุมมองมลายูมุสลิมไทย พุทธ และจีน” ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสะท้อนมุมมองของคนมลายูจีน พุท และมุสลิมต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเสวนามี “ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์” ผู้มีบทบาทการทำงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อชุมชนในพื้นที่ เป็นนักเขียน รวมทั้งช่างภาพที่กำลังส่งเสริมเยาวชนให้มีการทำหนังสือ ภาพยนตร์สั้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนอภิปรายในประเด็น “คนมลายูจีนต่อปัญหาความขัดแย้ง” อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ข้าราชการครู และประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ตัวแทนคนมลายูพุทธ สะท้อนมุมมองของคน “ซีแย” ซึ่งในมุมมองของอาจารย์ประสิทธิ์เล็งเห็นว่า คนมลายูจะถูกปลูกฝังให้เกลียดคน “ซีแย” และ นายการิม มูซอ ผู้ขับเคลื่อนด้านการสร้างศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ สะท้อนมุมมองคนมลายูมุสลิมว่าค่อนข้างกดดันที่ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง จากการถูกยึดเหยียดความเป็นตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษา

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4679>

สตรีชายแดนใต้ กับบทบาทการสร้างสันติภาพ

28 สิงหาคม 2556 - ทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยสลาตัน (Media Selatan) จัดเสวนาในหัวข้อ “สตรีกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพปาตานี” ที่สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สาขายะลา โดยมีเครือข่ายสตรีในจังหวัดยะลา สหพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชนปาตานี (Permas) สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace) เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมเสวนากล่าวถึงบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญมากที่จะต้องออกมาขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ เพราะผู้ชายไม่กล้าที่จะออกมาขับเคลื่อน เนื่องจากอาจจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การลงพื้นที่ของสมาคมสตรีฯ พบว่ามีเมื่อครอบครัวไหนที่สามีเสียชีวิตหรือต้องหนีออกจากบ้าน ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่กล้าที่จะไปเยี่ยม เพราะกลัวว่าจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เมื่อเกิดความสูญเสียต่อชีวิตของสามีหรือลูกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง สิ่งที่ครอบครัวเหล่านั้นต้องการมากที่สุด คือการไปเยี่ยมเยียนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้คือการเยียวยาที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4677>

วงในยืนยัน BRN เดินหน้าพูดคุย ย้ำไม่เปลี่ยนชุดเจรจา

28 สิงหาคม 2556 – มีการเสวนาและอภิปรายร่วมในหัวข้อ “ความหวัง บทเรียน และความสำเร็จต่อการเจรจาสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้” จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยประธานที่ปรึกษา ศอ.บต. เผยแกนนำ BRN ยืนยันการเจรจาสันติภาพยังคงเดินหน้าและยืนยันไม่เปลี่ยนชุดเจรจา และข้อตกลงลดเหตุความรุนแรงในเดือนรอมฎอนถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของการพูดคุยสันติภาพ เนื่องจากการโจมตีต่อเป้าหมายลดลงมาก ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2547 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3,000 กว่าคนที่ได้รับรองจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ให้เงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จำนวนกว่า 5,000 ล้านบาท ด้าน อ.มัสลิน มาหะมะ กล่าวในเวทีเสวนาว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วย ที่จะต้องให้ความยุติธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากความยุติธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4676>

นักศึกษาชายแดนใต้ประณามความรุนแรงในอียิปต์

28 สิงหาคม 2556 - กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานีประจำจังหวัดปัตตานี (Permas) และองค์กรร่วมภาคี ได้รณรงค์ประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน การสลายการชุมนุมของรัฐบาลอียิปต์ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก เป็นการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยตรง และจัดการแสดงละครจำลองเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่มีนักศึกษาแต่งตัวแสดงเป็นตำรวจปราบจลาจลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสลายการชุมนุม พร้อมทั้งได้มีแถลงการณ์ ประณามการใช้ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และสิทธิของผู้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลอียิปต์รับผิดชอบต่อการลี้ภัย การคร่าชีวิตและการทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนพร้อมที่จะมอบเสรีภาพ ศักดิ์ศรี และเกียรติยศให้แก่พี่น้องชาวอียิปต์ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงโดยทันที

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4673>

ทุนมาเลย์ลู่เจาะตลาดชายแดนใต้ ฉวยจังหวะมุสลิมไทยใส่ใจฮาลาล

24 สิงหาคม 2556 - SSP global trade บริษัทจากประเทศมาเลเซีย จัดแถลงข่าวที่มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดิกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี แนะนำบริษัทพร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ที่จะมาเจาะตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มแม่บ้านและผู้นำศาสนาเข้าร่วมฟัง โดยมีสินค้าที่นำมาเปิดตัวจำนวน 18 รายการ ส่วนใหญ่เป็นอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนผลิตโดยมุสลิม ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย โดย SSP global trade พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบสารที่ไม่ฮาลาลปนเปื้อนอยู่ในสินค้า

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4668>

ไฟใต้ยังระอุ ยิงบ้านคนพุทธปะนาเระ อส.และชาวบ้านดับ 4 เจ็บ 3

27 ส.ค. 2556 - เวลา 20.40 น. เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมาหามะรอฟี ยาชิ อายุ 35 ปี เสียชีวิตที่บ้านอูเบ็ง หมู่ที่ 4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ. ยะลา วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 12.30 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย ขณะที่ นั่งพูดคุยกันอยู่บริเวณ บ้านเลขที่ 147 และบ้านเลขที่ 86/1 บ้านรือเปาะ หมู่ที่ 4 ต.ดุซงญอ อ.จะนะ จ. นราธิวาส 29 ส.ค. 2556 เวลา เกิดเหตุคนร้ายยิงนายซำมีลี เจ๊ะกา อายุ 29 ปี เสียชีวิต บนถนนภายในหมู่บ้านตันหยงลิมอ หมู่ที่ 7 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วันเดียวกัน เวลา 08.200 น. คนร้ายประกบยิง นายมาหะมะเส้าะ วาเตะ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เสียชีวิตระหว่างนำส่ง โรงพยาบาลกะพ้อ นอกจากนี้ เวลา 07.10 น. เกิดเหตุคนร้าย ประกบยิงนายสาปือรี เจ๊ะคอ ที่บ้านกาญูมาตี หมู่ที่ 8 ต.ตันหยง ลิมอ 19.20 น. เกิดเหตุคนร้าย ยิงใส่บ้านเลขที่ 1/3 บ้านหัวคลอง หมู่ที่ 4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นบ้านของ นายจิตร สมใจ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4678>



Give Peace a Chance

สรุปข่าวประจำสัปดาห์นักข่าวพลเมืองThaiPBS

เครือข่ายนครศรีมณีเดีย ที่น้ระนอง และเอา-ลอง-ดูจากจังหวัดระนอง กลุ่มผู้ผลิตอิสระหน้าใหม่จากภาคใต้ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพบปะเครือข่ายผู้ผลิตสื่อจากภาคอีสานและภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ‘บ้านเธอกี่บ้านฉัน’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ โดยใช้เนื้อหาในระดับชุมชนของแต่ละพื้นที่

ผู้ผลิตภาคประชาชนเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมตลอดรายการ ผ่านประสบการณ์ของคุณประสาน อิงคนันท์ จากทีวี่บูรพา พร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณรอบโรงแรมเพชรพิกาน กรุงเทพฯ เพื่อทดลองผลิตงานสารคดีโดยเน้นการเล่าเรื่องและสื่อสารด้วยภาพ ผ่านโจทย์ ‘ความสุข-ความสนุก’ ซึ่งในระหว่างนี้ทุกทีมเดินทางกลับบ้านเพื่อถ่ายทำรายการสารคดีชิ้นแรก และกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อตัดต่อและคอมเม้นงานร่วมกันในปลายเดือนกันยายนี้

บล็อกรีวิว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

"ยางพารากำสรวล :สวณยาง คนใต้ และนโยบายรัฐ"

บล็อก "kun2_k" <http://www.deepsouthwatch.org/node/4669>

“ณรรธราวุธ เมืองสุข” บันทึกสภาพปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่เจอวิกฤตราคาอย่างที่ตกต่ำจนเป็นที่มาของการประท้วงรัฐบาล ทั้งนี้ด้วยปัญหาการเมืองทำให้รัฐบาลแต่ละพรรคและแต่ละสมัยต่างก็หาเสียงด้วยนโยบายราคายางพารา แต่ณรรธราวุธ ก็ตั้งคำถามว่า ไม่มีใครในรัฐบาลนี้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกได้อย่างชัดเจนแม่นยำเพียงพอหรือ? ไม่มีใครมองอนาคตของยางพาราในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดมาตรการ "ควบคุม"พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมกับผลผลิตและการกำหนดราคาของตลาดกลางเลยละหรือ? ซึ่ง และได้ทิ้งท้ายว่า ทางออกสำคัญในการแก้ปัญหาี้คือ การเจรจา ไม่ใช่ความรุนแรง อดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุด และรัฐบาลควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนผ่านกลไกของสภา เพื่อหาทางออกให้เกษตรกรชาวสวนยางเหล่านั้น ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

อิสลามของชนชั้นกลางมลายู: เข้มมองจากคนนอก

บล็อก “Sorayut” <http://www.deepsouthwatch.org/node/4672>

“ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ” ลงบทความนี้เพื่อชี้ถึงปัญหาการตีความของหลักคำสอนอิสลามของชนชั้นกลางมลายู อันส่งผลกระทบต่อคนชนชั้นล่างทำให้ชนชั้นล่างรู้สึกน้อยใจและไม่เกิดความร่วมมือในที่สุดเพราะเป็นการตีความที่ไม่มองถึงแก่นของปัญหาที่แท้จริงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้การตีความของผู้รู้ก็เพื่อตอบสนองความชอบธรรมของตน ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมกับต่างศาสนิกที่อยู่ในท่ามกลางความหลากหลาย อย่างไรก็ตามศรยุทธได้สะท้อนมุมมองต่อเรื่องสันติภาพของชาวบ้านคืออยู่อย่างเรียบง่าย เขายังให้ข้อสังเกตอีกว่า รัฐไทยสามารถไปด้วยกันได้กับหลักศาสนาอิสลามมากกว่าความเป็นมลายู และที่ผ่านมามาศาสนาอิสลามก็เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวและกีดร่อนความเป็นมลายู และสถาปนาความมั่นคงในรัฐไทยได้เช่นกัน

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิสรา

<http://www.isranews.org/south-news.html>

- ชุมนุมญาติ"เหยื่ออุ้ม"-นัดจี้นายกฯสงาคดี
- รือเสาะระอุ "บีม-ยิง"ฐานทหาร จุดตรวจร่วมกรงปืนงโดนด้วย
- ใต้อาจป่วนใหญ่วันชาติมาเลย์ ทีมเจรจาลุยต่อตั้งชุดคุยลับ-ดึงฟูโลใหม่ร่วม
- ตรวจแนวรบไซเบอร์ชายแดนใต้ (1) จับตารายออนไลน์กระทบความมั่นคง
- เมื่อ "ก้านนอติตฟูโล" พุดถึง "ปีอาร์เอ็น"
- โอกาสที่ถูกปิดกั้นของผู้หญิงชายแดนใต้ ความจริงหล่นหาย ณ ปลายด้ามขวาน
- "เอกชัย ศรีวิลาศ" กับตัวอย่าง "เรื่องเล่า" ทำให้ชาวบ้านเกลียดรัฐ

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สำนักข่าวประชาไท <http://www.prachatai.com/>

- Budu Little ศิลปินสันติภาพ จากบทกวีที่ปาตานี

<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48512>

Give Peace a Chance

- ‘ณัฐวุฒิ’ ดันตั้งศูนย์ฮาลาสสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ลงใต้ช่วยภาคธุรกิจ
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48504>
- รายงานเสวนา: มลายูจีน-พุทธ-มุสลิม มุมมองต่อความขัดแย้งและสันติภาพในชายแดนใต้
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48503>
- HANG TUAH วีรบุรุษของโลกมลายู <http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48490>
- ความพยายามที่จะยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอน (Inisiatif “Cease-fire”)
<http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48470>
- วงเสวนาในร้านโรตีสี่ชีส ‘รัฐไทย-BRN’ ต้องเปิดเวทีฟังความเห็นประชาชน
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48501>

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

4 กันยายน 2556 เสวนา "ประชาธิปไตยจอมปลอมกับการกลับมาของฟาโรห์"

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4686>



ถ่ายทอดสดผ่าน(Live) www.islamnara.com

เสวนา
ประชาธิปไตยจอมปลอม
กับการกลับมาของฟาโรห์
(Fake democracy & Pharaoh return)

พบกับ บอร์ดบริหารการ น ตึก 19 ตั้งแต่วันนี้ที่ 2-4 ก.ย. 56

โดย ดร.ฮับดุลรอฮิม สือเต อาซิส หวังโซะ มุฮำมัดซาคี ปือแน อ.อศมาน ราชฎร์นियม

ดำเนินการเสวนาโดย วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 19.45 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี(สนอ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับพี่น้องที่มีเสื้อ **R4BIA** ก็สามารถใส่มาร่วมกับทีมงานเราได้ เพื่อแสดงพลังและส่งแรงใจแก่พี่น้องเรา ณ ฮียิปต์ "เพราะเราคือเลือดแห่งเดียวกัน"

ร่วมจัดโดย

7 กันยายน 2556 เชิญร่วมงาน @สลินดง บายู

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4692>



เชิญร่วมงาน @สลินดง บายู
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
ณ มัสยิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
เวลา 09.00 - 23.00 น.

09.00-11.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อ.มัสลิน มาทาม: (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอช.)
และ นายอับดุลอาววัล สิดี (น.ส.ป.โท ม. Marmara Turkey และรองประธานสภามหาวิทยาลัยในตุรกี)

16.00 น. เป็นต้นไป เปิดพิธีและให้โอวาทพิเศษ
โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (เลขาธิการ คอ.ม.ค.)
ปาฐกถาพิเศษ "อนุชนกับอาเซียน"
โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
กอสักโซ่วพิเศษ "ต้นกล้าแห่งความหวัง"
โดย อ.คอดีกัน อับดุลบารีย์ และ คุณเอ็บโซเฟียน เบญจบุรา
บรรยายธรรม
"เจตนาธรรมของการสร้างมนุษย์" โดย อ.โรยดี สิดี (ประธานสภามหาวิทยาลัยอุมัยยิด จัฮัด จังหวัดภูเก็ต)
"ดอกไม้นาม น สลันดง" โดย อ.มูรีด กิมเฮล (วิทยากรจาก White Channel)
"สายเสียงของอัลลอฮ์" โดย อ.ฮิดดิก มูฮัมหมัดลือดี (วิทยากรจาก TMTV)

แล้วพบกับวงดนตรี จากวงบียะฮ์นูน
กิจกรรมเด็กๆ ตัวแทนจากโรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ตาดักดาบัสยิดตะลุบัน
และกองคาราวานสินค้าที่ร่วมออกจำหน่ายในงานอีกมากมาย

แล้วพบกันในงาน อินทอัครลือฮ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 7349246, 091-4616686
จองบูธร้านค้า 080 7140303, 084 5577377, 080 8644144

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่

Patani Peace Process Monitoring news

<https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring>

South reports

<https://www.facebook.com/southreport?fref=ts>

Give Peace a Chance